

rethink  
ACADEMY

Co-Hosted By:



สศท.๖032/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศึกษาศาสนาใหม่ ผู้นำแบบอจีล์ รุ่น 4 (Hybrid Learning)

เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการ 2.แบบลงทะเบียน

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink Academy 2023 ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศึกษาศาสนาใหม่ ผู้นำแบบอจีล์ รุ่น 4 (Agile Leadership: The New Capabilities of Leaders Course #4) ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4) หรือเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันกับการนำทีมงานแก้ประเด็นปัญหาในยุคใหม่ที่ไม่สามารถใช้วิธีแบบเดิมได้อีกต่อไป ทำให้บทบาทของผู้นำจำเป็นต้องถูกขยับมาเรียนรู้วิธีการนำองค์กรยุคใหม่ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในหลักการอจีล์ (Agile) จะเป็นแนวทางรับมือกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงและนำองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยการกำหนดทิศทางของการพัฒนาองค์กรบนสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ไม่นิ่ง สามารถเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ผลกระทบด้วยวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ ที่สร้างโอกาสเข้ามาให้แก่องค์กรได้เสมอ รวมถึงการพัฒนาด้านบุคลากร วิธีการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลังให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มองเห็นในทิศทางการพัฒนาบนระนาบเดียวกันด้วยหลักการของ Agile ที่เป็นระบบ

ด้วยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงานดังกล่าว ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานภายใต้สังกัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในรูปแบบการเรียนรู้ Hybrid Learning ซึ่งจะประกอบด้วย การเรียนแบบออฟไลน์ (เดินทางมายังสถานที่จัดงาน) และการเรียนแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 28 (2) สำหรับหน่วยงานราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้กรุณาส่งแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพิมพ์ภัทรา กนิษฐสุด โทร. 02-661-7750 ต่อ 221 และ 223 อีเมล pimphatsara@absolutealliances.com หรือ [www.rethinkacademyth.com](http://www.rethinkacademyth.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นางสาวกัลยา แสงทาบัญญ)

เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

เลขหนังสือผู้ส่ง : สดท.ว๐๓๒/๒๕๖๖  
ลงวันที่ : ๓ มีนาคม ๒๕๖๖  
จาก : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ถึง : คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เรื่อง : ขออนุญาตเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรศึกษานิเทศก์ฯ รุ่น ๔  
ชั้นความลับ : ปกติ  
ชั้นความเร็ว : ปกติ  
เอกสารต้นเรื่อง : ๑.F๐๐๐๑๐๑๑๑๑.jpg ,

คำสั่ง

ความเห็น/ข้อสั่งการที่ ๑

ประชาสัมพันธ์ผ่าน website



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ เจริญสุวรรณ )

คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ

๔ มีนาคม ๒๕๖๖

Signature Code : F๖MwiKfDzpOQb๓๓๘๘๙XRm